

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง และมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านเพื่อแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้นผู้ที่มุ่งหวังประสบความสำเร็จจึงต้องพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณสมบัติของคนท้องถื่นหรือสถานประกอบการต้องการนั้นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นคนดี คนเก่ง คนพิเศษ (สุชาญ โภคิน, 2547) การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทในการสร้างผู้นำทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เป็นวิชาชีพอิสระที่ต้องมีสภาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่พิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดดำเนินการสอนสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรี และสามารถปฏิบัติกับทุกสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553ก: ออนไลน์)

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูสู่ภาคเหนือ เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นทั้งศูนย์กลางธุรกิจการค้าและศูนย์กลางการเงินระหว่างภาคเหนือกับกรุงเทพมหานคร มีกิจการที่จัดทำธุรกิจตามบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดรวมประมาณ 3,419 ราย โดยมีธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจำนวน 793 ราย จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดจำนวน 1,603 ราย จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจำนวน 28 ราย และจดทะเบียนพาณิชย์จำนวน 995 ราย (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์, 2553: ออนไลน์) หน่วยงานภาครัฐจำนวน 126 แห่ง รัฐวิสาหกิจจำนวน 20 แห่ง และมีสถานศึกษาที่เปิดการสอนในระดับอุดมศึกษาจำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาภาครัฐจำนวน 3 แห่ง ภาคเอกชนจำนวน 2 แห่ง (สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2553: ออนไลน์) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้าง ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีว่าเมื่อไปประกอบอาชีพยังสถานประกอบการต่างๆ ในอำเภอเมือง นครสวรรค์ แล้วได้รับความพึงพอใจและการตอบรับจากนายจ้างอย่างไร ผลที่ได้รับจากการศึกษา จะช่วยนำไปสู่การปรับปรุง การพัฒนา หรือการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ด้านบัณฑิตก็สามารถทำงาน ได้อย่างมีความสุข เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตรงตามความต้องการของนายจ้าง

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความต้องการศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างในอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของนายจ้าง ทั้งภาครัฐ รั่ววิสาหกิจ และภาคเอกชน ผลการศึกษาที่ได้ สามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนเสริมคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็น แนวทางการพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นที่ต้องการของนายจ้างต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างใน อำเภอเมืองนครสวรรค์

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ทราบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้างใน อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน การทำงาน การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรที่มีผล โดยตรงต่อการ พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

นิยามศัพท์

บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการในอำเภอเมืองนครสวรรค์

นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ตั้ง
หน่วยงานอยู่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเข้าไป
ทำงานเช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะภายในตัวของบัณฑิตที่แสดงออกใน
ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และส่งผลโดยรวมทำให้นายจ้างเกิดความพึงพอใจใน
ผลของการปฏิบัติงาน